



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

18 เมษายน 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 17 พ.ค. มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,635 ราย ติดเชื้อในประเทศ 2,773 ราย ติดเชื้อจากเรือนจำ 6,853 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 9 ราย ติดเชื้อสะสม 111,082 ราย หายป่วยสะสม 67,200 ราย ยังรักษาอยู่ 43,268 ราย อาการหนัก 1,226 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 400 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 25 ราย เสียชีวิตสะสม 614 ราย **สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ป่วยสะสม 164,243,735 ราย เสียชีวิต 3,403,196 ราย รักษาหายแล้ว 142,909,695 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** ได้แก่ **เนปาล** ติดเชื้อรายใหม่เกิน 8 พันคน 10 วันติดต่อกัน **อินโดนีเซีย** สั่งระงับการฉีดวัคซีนของแอสตราเซนเนกา รหัส CTMAV 547 เนื่องจากพบผู้รับวัคซีนเสียชีวิตในกรุงจาการ์ตา แต่ไม่ได้ระงับทุกล็อต **อังกฤษ** เริ่มผ่อนคลายนโยบายเปิดผับบาร์ เตือนหากไม่ฉีดวัคซีนจะเสี่ยงโควิดกลายพันธุ์จากอินเดีย **สิงคโปร์** เตือนไวรัสโควิดกลายพันธุ์ กำลังทำให้เด็กในสิงคโปร์ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มมากขึ้น สั่งปิดโรงเรียนระดับประถมถึงเตรียมอุดมศึกษาตลอดเทอม และเลื่อนการทำทราเวลบับเบิลกับฮ่องกง

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.การแพร่ระบาดในเรือนจำและทัณฑสถาน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผจก.รายวัน, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, thaipbs)

-นายกา เรียง นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกา และรมว.สธ. พร้อมคณะแพทย์ที่ปรึกษา และเลขาฯ สมช. เข้าหารือเป็นการเร่งด่วน หลังมีการแพร่ระบาดจำนวนมากในเรือนจำ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, ผจก.รายวัน, สยามรัฐ, ข่าวสด

-นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกา และรมว.สธ. ระบุ การระบาดลักษณะเป็นคลัสเตอร์ในเรือนจำ แคมป์คนงาน เป็นกลุ่มที่มีคนรวมตัวกันจำนวนมาก แต่สามารถควบคุมได้ ยังไม่จำเป็นต้องล็อกดาวน์ กทม.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแอฟฟิสิก, one31, springnews)

-รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายกา รับทราบมาตรการต่างๆ ที่กรมราชทัณฑ์ดำเนินการ และกำชับให้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ สธ. เพื่อดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคและดูแลผู้ป่วยในมาตรฐานเดียวกับประชาชนทั่วไปนอกเรือนจำ

-โฆษก ศบค. ระบุ จำนวนผู้ติดเชื้อในเรือนจำเพิ่มขึ้นเนื่องจากการคัดกรองเชิงรุก รายงานถึง 16 พ.ค. แบ่งเป็น กทม. ได้แก่ เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ทัณฑสถานหญิงกลาง เรือนจำกลางคลองเปรม เรือนจำพิเศษธนบุรี ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง ตรวจ 14,429 คน พบผู้ติดเชื้อ 6,749 คน จ.นนทบุรี เรือนจำ-ที่ต้องขัง ตรวจ 2,661 คน พบผู้ติดเชื้อ 48 คน รอรายงานผล 2,214 คน จ.ฉะเชิงเทรา เรือนจำ-ที่ต้องขัง ตรวจ 798 คน พบผู้ติดเชื้อ 22 คน รอรายงานผล 21 คน และเชียงใหม่ เรือนจำ-ที่ต้องขัง ตรวจ 6,469 คน พบผู้ติดเชื้อ 3,929 คน

-รมว.ยุติธรรม แถลงกรณีผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด 19 ได้ประสานสธ. เพื่อหาวิธีการรักษาที่เร็วและได้ผลดีที่สุด โดยใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ รวมทั้งสมุนไพรรักษา เช่น ฟ้าทะลายโจร ช่วยรักษาในขณะที่รอดูอาการ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวที่ยังไม่มีอาการ ได้เสนอรมว.สธ. ฉีดวัคซีนให้กับผู้ต้องขังทุกคน

-นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้กำหนดนโยบาย “คนในห้ามออก คนนอกห้ามเข้า” และผู้ต้องขังที่เข้าใหม่จะต้องกักตัว 14 วัน หากไม่พบเชื้อจึงจะรับเข้าแดนตามปกติ รวมทั้งในช่วงกักตัวจะต้องตรวจหาเชื้อ 2 ครั้ง ทั้งนี้ ได้แยกผู้ป่วยตามระดับอาการ ตั้งศูนย์ติดตามจำนวนผู้ต้องขังที่ติดเชื้อเพิ่มและรักษาหายแล้ว ส่วนเรือนจำที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ ให้คัดแยกผู้ต้องขังที่มีอาการคล้ายหวัด มีน้ำมูก ไปตรวจหาเชื้อ ในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในเรือนจำ มีการตรวจหาเชื้อทุก 7 วัน และฉีดวัคซีนแล้ว 12,000 คน อยู่ระหว่างขอจัดสรรวัคซีนเพิ่มเพื่อฉีดให้กับผู้ต้องขังทุกคนทั่วประเทศ ทั้งนี้ นายกา ได้กำชับ ให้ดูแลผู้ต้องขังที่ติดเชื้ออย่างดี พร้อมประสานกับ สธ. เรื่องยาฟาวิพิราเวียร์

-ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ แถลงข่าวการตั้งรพ.สนาม ในเรือนจำกลางเชียงใหม่ นำระบบ Bubble & Seal มาใช้ตั้งแต่ 26 เม.ย. ระยะเวลาดำเนินการ 28 วัน ล็อกดาวน์ในทุกห้อง ทุกแดน และค้นหาผู้มีอาการเข้ารักษาที่รพ.สนาม ตรวจหาภูมิคุ้มกันโรคทุก 14 วัน คาดว่ารอบสุดท้ายจะมีผู้ต้องขังที่ไม่มีภูมิคุ้มกันเพียง 10% และจะสามารถส่งคืนพื้นที่ปลอดภัยให้แก่เรือนจำกลางได้ในวันที่ 28 พ.ค. สำหรับผู้ติดเชื้อกว่า 3 พันคน อยู่ภายใต้การดูแลรักษาและการควบคุมการแพร่ระบาด

-ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงใหม่ เผย ต้นตอมาจากห้องของผู้ต้องขังแรกรับ เป็นประสบการณ์ครั้งใหญ่ของกรมราชทัณฑ์ ทำให้เห็นว่าการกักตัว 14 วันไม่เพียงพอ ต้อง 21 วัน หรือ 30 วัน ส่วนการตรวจหาเชื้อต้องทำทุกวัน ไม่ใช่เพียง 1-2 ครั้ง

2.ปรับทีมสื่อสารของรัฐบาล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์

-นายกา กังวลเรื่องการสื่อสารในภาวะวิกฤติ อยากให้สร้างความเข้าใจประชาชน การชี้แจงข่าวปลอม ข่าวบิดเบือน ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว และมียุทธศาสตร์ จึงปรับทีมยุทธศาสตร์สื่อสารของรัฐบาลใหม่ โดยนำ นายวรวิทย์ ครุจิต รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร ศบค. นางณัฐฎา อนันตศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนัก

นายกฯ และทีมโฆษกประจำสำนักนายกฯ มาช่วยงานการสื่อสารให้เป็นไปอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

3.ปัญหาการจองฉีดวัคซีนใน “หมอพร้อม”

สื่อที่นำเสนอ : ทวิตเตอร์

-ผู้ใช้ทวิตเตอร์ @raiyounggarden แคมเปญหน้าจอการนัดรับวัคซีนผ่านแอปฯ หมอพร้อม ระบุว่า คนทั่วไปสามารถลงทะเบียนผ่าน app หมอพร้อม เพื่อจองฉีดวัคซีนได้แล้ว เริ่มเดือน ก.ค. ส่วน มิ.ย.จะจองไม่ได้เพราะจะให้พวกเขา 2 ฉีดก่อน ทำให้มีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายอื่นเข้ามาสอบถามจำนวนมากว่าตนเองจองไม่ได้ ทำไม @raiyounggarden จึงลงได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์, js100

-รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ เผยว่า ประชาชนทั่วไปอายุ 18 -59 ปี เริ่มลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านระบบ “หมอพร้อม” ได้ตั้งแต่ 31 พ.ค.นี้เป็นต้นไป และยังสามารถจองฉีดวัคซีนผ่านรพ.ที่มีสิทธิรักษา/อสม./รพ. สต. และ ช่องทางอื่นๆ รวมทั้ง Walk-in ตามประกาศของจังหวัดด้วย โดยสธ.วางระบบลงทะเบียนให้ชาวต่างชาติที่ทำงานในไทยสามารถฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้เช่นเดียวกัน ผลศึกษาวัคซีนโควิด 19 ที่ฉีดในไทย พบว่าสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากได้รับผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนและมีเอกสารยืนยันจากสถานที่ฉีดวัคซีน สปสข.ได้จัดสรรเงิน 100 ล้านบาท ช่วยเหลือคนไทยทุกคนที่ได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิด มีผลย้อนหลังตั้งแต่ 5 เม.ย. 2564

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thansettakij

-เพจเฟซบุ๊กศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีนครี – PMOC เผยแพร่การรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 แบบวอล์คอิน 1.ตรวจสอบสถานพยาบาลหรือจุดบริการฉีดวัคซีนนอกสถานพยาบาล 2.เตรียมบัตรประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้ หรือหนังสือเดินทาง 3.แจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนที่สถานบริการที่สะดวก (กรณีในวันนั้นเต็ม จะลงทะเบียนและนัดหมายในวันถัดไป) 4.หากมีโรคประจำตัว ให้ปรึกษาแพทย์ที่ดูแลเป็นประจำเพื่อพิจารณาก่อนเข้ารับวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ มอบหมาย รอ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ วางแผนและแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่ไม่สามารถลงทะเบียนผ่านแอปฯ หมอพร้อม หรือติดต่อหน่วยบริการเพื่อขึ้นทะเบียนได้ สามารถติดต่อผ่าน ศูนย์ศปด.พปชร. เพื่อแจ้งความประสงค์ในการฉีดวัคซีน ซึ่งศูนย์ฯ จะประสานและส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เปิดให้บริการได้ผ่าน Call Center 02-939-1111 จำนวน 30 คู่สาย

4.นัดฉีดวัคซีนแล้วไม่มีหน่วยบริการ

สื่อที่นำเสนอ : IG onenews 31, เว็บไซต์ kapook

-ประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านหมอพร้อม ได้รับการยืนยันนัดหมายวันที่ 16 พ.ค. ที่หน่วยฉีดวัคซีน โรบินสัน ลาดกระบัง แต่เมื่อไปถึงไม่พบเจ้าหน้าที่ให้บริการ ขณะที่ข้อมูลในระบบหมอพร้อมขึ้นวันนัดใหม่เป็น 8 มิ.ย. ที่รพ.ทหารผ่านศึก

-เพจเฟซบุ๊ก CSI LA รายงานว่า มีผู้พบเหตุการณ์ลักษณะนี้เช่นกัน คือ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านแอปฯ หมอพร้อม นัดฉีดที่รพ.สิรินาถ บึงกุ่ม แต่เมื่อถึงวันนัด รพ.แจ้งว่าวัคซีนจะมาวันที่ 7 มิ.ย. ที่จองได้ตอนแรกเพราะระบบผิดพลาด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-ทีมหมอพร้อม ชี้แจงว่า รพ.ปิยะเวทเตรียมการฉีดวัคซีนในกลุ่มประชาชนทั่วไปพร้อมกับ กทม.จริง แต่จะเริ่ม 7 มิ.ย.เป็นต้นไป จากการตรวจสอบในระบบไม่พบข้อมูลการจองในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ซึ่งการจองไม่สมบูรณ์ เพราะหากมีการกดยืนยันการจอง ระบบจะแจ้งว่าไม่สามารถจองในวันเวลาดังกล่าวได้ ส่วนที่ต้องปิดระบบในเดือน พ.ค. เพราะยังมีการฉีดวัคซีน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์อยู่

5.ผู้ป่วยสมองขาดเลือดหลังได้รับวัคซีนโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์, js100

-รพ.พระปกเกล้า ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีผู้ป่วยชายไทย อายุ 58 ปี มีอาการแขนขาซ้ายอ่อนแรงฉับพลัน หลังฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่สองไปแล้ว 3 วัน ว่า ไม่ได้เกิดจากการรับวัคซีน แต่เกิดจากผู้ป่วยมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองอยู่เดิม

6.เปรียบเทียบรพ.สนาม ของพิมรี่พาย กับรพ.บุษราคัม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง

-รมว.ดิจิทัลฯ เผย กรณีโซเชียลมีเดียแชร์ข้อมูลเรื่องงบบฯ จัดทำรพ.บุษราคัม ระบุว่าใช้งบประมาณ 239,280,000 บาท สามารถรองรับได้ 1,092 เตียง ตกเตียงละ 220,000 บาท เปรียบเทียบกับรพ.สนามของพิมรี่พาย ที่ใช้งบประมาณ 170,000 บาท จัดทำได้ 50 เตียง ตกเตียงละ 3,400 บาท ว่า ตรวจสอบพบมีความพยายามเชื่อมโยงให้เกิดความเข้าใจผิด การที่พิมรี่พาย นำเงินส่วนตัวมาสร้างรพ.สนาม รัฐบาลต้องขอบคุณถึงความตั้งใจ แต่รพ.บุษราคัม จัดตั้งในลักษณะรพ.ถาวรที่มีอุปกรณ์เครื่องมือดูแลผู้ติดเชื้ออย่างครบครัน มีระบบการดูแลความปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์จากหลายจังหวัดหมุนเวียนเข้ามาปฏิบัติงานที่ ส่วนภาพที่นำมาแชร์เปรียบเทียบเป็นภาพเก่า ช่วงที่มีการจัดตั้งรพ.สนามเพื่อสังเกตอาการ กลุ่มเสี่ยง และเป็นการจัดตั้งในภาวะฉุกเฉิน ก่อนที่จะมีการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานในภายหลัง

7.ผู้ป่วยโควิดคลงเคยมีผื่นเต็มตัว

สื่อที่นำเสนอ : เพจอีจัน

-เพจเฟซบุ๊ก อีจัน เผยแพร่ภาพ ผู้ป่วยโควิดรายหนึ่ง ระบุว่า ผู้ป่วยที่คลงเคยมีผื่นแดงขึ้นเต็มตัว และมีอาการแน่นหน้าอก หรือจะเป็นอาการโควิดสายพันธุ์ใหม่?

8.นายกฯ ทำให้ประชาชนไม่เชื่อมั่นวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์

-น.ส.เกศปรียา แก้วแสนเมือง รองเลขาธิการพรรคเพื่อชาติ กล่าวว่า การที่คนกลัววัคซีนน่าจะเป็นเพราะขาดความเชื่อมั่น จากการนายกฯ ไม่ยอมฉีดวัคซีน 2 ครั้ง ครั้งแรกมีข่าวจะฉีดวัคซีนซิโนแวคเป็นคนแรกที่สถาบันบำราศนราดูร แต่ไม่มา ศบค. อ้างว่าซิโนแวคไม่เหมาะกับคนอายุเกิน 60 ปี แต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ศบค.กลับยืนยันว่าคนที่อายุเกิน 60 ปีสามารถฉีดได้ และครั้งที่สอง นายกฯ ให้ข่าวจะฉีดวัคซีนของแอสตราเซนเนกา แต่เมื่อถึงวันก็ไม่มาฉีดโดยอ้างยุโรประบุว่าแอสตราเซนเนกาจะทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือด

9.คลัสเตอร์ตลาดยิ่งเจริญ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ

-ตลาดยิ่งเจริญ แจ้งพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 12 ราย จากการตรวจเมื่อวันที่ 16 พ.ค. เป็นชาวไทย 3 ราย แรงงานข้ามชาติ 9 ราย ประกาศปิดให้บริการตั้งแต่ 16-23 พ.ค. 2564 สำหรับผลการตรวจ ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน จะแจ้งตรงรายบุคคลทางโทรศัพท์เฉพาะผู้ที่ติดเชื้อ เพื่อประสานส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อไป

10.คลัสเตอร์โรงงานเพชรบุรี

สื่อที่นำเสนอ : ทวิตเตอร์

-พญ.รพีพรรณ โพธิ์ทอง ผอ.สคร.ที่ 5 จ.ราชบุรี นำเจ้าหน้าที่ สคร. สสจ.เพชรบุรี และรพ.ใน จ.เพชรบุรี เข้าตรวจเชิงรุกพนักงานโรงงานอีเล็คโทรนิคส์ ต.สระพัง อ.เขาชัย จ.เพชรบุรี 1,000 คน หลังพบติดเชื้อโควิดแล้วกว่า 60 ราย และมีแนวโน้มว่าผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยจะตรวจพนักงานจนครบ 4,200 คน รวมทั้งตรวจผู้ใกล้ชิดกับพนักงานที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง เพื่อคัดกรองต่อไป นอกจากนี้ ยังเตรียมพื้นที่ภายในโรงงานกว่า 30 ไร่ เพื่อตั้งรพ.สนาม

11.ปิดหอผู้ป่วยใน รพ.วังวิเศษ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ 77 kaoded

-จ.ตรัง พบผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย รวมสะสม 278 ราย เป็นผู้ป่วยใน รพ.วังวิเศษ มีบุคลากรทางการแพทย์สัมผัสเสี่ยงสูง 41 ราย ต้องปิดให้บริการผู้ป่วยใน

12.ฉีดวัคซีนโควิดแล้วเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : ทวิตเตอร์

-ผู้ใช้ทวิตเตอร์ @braveasfuck ทวิตข้อความว่า ญาติของป้าแม่บ้านโดนบังคับให้ฉีดวัคซีนโควิด 19 สองวันต่อมาเสียชีวิตสอบถามจนท.ทางการแพทย์ ได้รับคำตอบว่าเป็นเพราะโรคประจำตัว แต่ผู้เสียชีวิตไม่เคยมีประวัติเป็นโรคประจำตัวและทำงานได้ปกติจนถึงวันเสียชีวิต ครอบครัวไม่ทราบว่าจะร้องเรียนได้ที่ไหน

13.กลุ่มเสี่ยงหนักกักตัว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv

-นพ.วชิระ บถพิบูลย์ นพ.สสจ.ชัยภูมิ และโฆษกคกก.ควบคุมโรคติดต่อ จ.ชัยภูมิ เผยว่า พบผู้ป่วยเพิ่มจากคลัสเตอร์ร่วมงานบวช อ.หนองบัวแดง 1 ราย คลัสเตอร์ชุมชนแออัดในชุมชนบ้านกุดแคน 2 ราย และแพร่ไปสู่ ต.นาผาย อ.เมืองชัยภูมิ 1 ราย รวมมีสะสม 256 ราย เสียชีวิต 7 ราย ต้องติดตามกลุ่มเสี่ยงที่ต่อเนื่องทั้งใน 16 หมู่บ้าน/ชุมชน ของเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มวัยรุ่นชุมชนแออัดกุดแคนลักลอบป็นรั้วหนักรักกักตัวออกจากชุมชน ผู้พบเห็นได้ถ่ายภาพมาแชร์ในโลกโซเชียล ซึ่งก่อนหน้านี้ชุดสืบสวน สภ.เมืองชัยภูมิ ได้จับกุมวัยรุ่นในชุมชนที่เป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดไปฝากขังที่เรือนจำชัยภูมิ และต่อมาตำรวจในชุดสืบสวนนี้ตรวจพบเชื้อโควิด 1 นาย

14.หน่วยงานต่างๆ ขอรับการจัดสรรวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน

-นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รมว.พาณิชย์ เผยว่า ได้รับการประสานจากโรงงานต่างๆ ต้องการให้ศบค. และสธ. จัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 มาฉีดให้กับพนักงานในโรงงาน ซึ่งกระทรวงจะแจ้งความต้องการไปยังศบค. เพราะมีแรงงานอยู่ในโรงงานจำนวนมาก รวมทั้งจะประสานมาฉีดให้กับกลุ่มชาเล้งด้วย

-นายปริญญา ธรรมวัฒน์ นายกสมาคมตลาดสดไทย ขอให้รัฐบาลจัดสรรวัคซีนมาฉีดให้กับพ่อค้าแม่ค้า และบุคลากรในตลาดสดทั่วประเทศ 1 ล้านคน

-นายวิสูตร พันธุฉนิยานนท์ นายกสมาคมผู้ประกอบการรับเหมาแรงงาน เสนอให้สธ. หรือผู้ว่าฯ ออกเป็นคำสั่งให้ภาคแรงงานจะต้องฉีดวัคซีนดีกว่าการออกแบบสำรวจความต้องการว่าจะฉีดหรือไม่

15.ศพแพร่เชื้อได้หรือไม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน

-"เอ หมั่นศพ" ซึ่งเป็นจิตอาสาแต่งหน้าศพ กักตัวรอผลตรวจ หลังแต่งหน้าศพผู้ติดเชื้อโควิด 19 โดยที่ไม่รู้มาก่อน ระบุ ถ้าตนติดเชื้อแสดงว่าศพยังสามารถแพร่เชื้อได้

16.ประชาชนต่อแถวซื้อขนมปังในห้างฯ ดังเสี่ยงแพร่เชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.รายวัน

ประเด็นข่าว

-เพจหมอแล็บแพนด้า โพสต์แสดงความเป็นห่วงกรณีมีภาพประชาชนจำนวนมากเข้าคิวรอซื้อขนมปังเจ้าดัง ภายในที่จอดรถของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อาจเกิดคลัสเตอร์ใหม่ ทั้งนี้ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีการสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างพอสมควร

มาตรการของ สธ. ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(สยามรัฐ, มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, newtv, thaigov, thestandard, js100, thailandplus, thebangkokinsight)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. และ นายวิทยา ชื่น อุบุต รักษาการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ลงนามรับมอบวัคซีนซิโนแวคจากรัฐบาลจีน 5 แสนโดส เพื่อสนับสนุนการควบคุมโรคโควิด 19 ในประเทศไทย และรับมอบยาพาราเซตามอล 1 ล้านเม็ด มูลค่า 1.2 ล้านบาท จากมูลนิธิวีระภุชงค์, รับมอบหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อรังสียูวี 1 ตัว มูลค่า 2 แสนบาท จากบ. ทีเคเค คอปเปอร์เรชั่น จก. เพื่อสนับสนุนรพ.บุษราคัม รวมถึงรับมอบเสื้อกาวน์ สเปรย์แอลกอฮอล์ อาหารและน้ำดื่มจากบริษัทต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผจก.รายวัน, มติชน, สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, ทีวีช่อง 9, NBT, Thaipbs, amarintv)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เผยภายหลังเข้าหารือกับนายกฯ ว่า ได้รายงานสถานการณ์และแผนการบริหารจัดการและการกระจายวัคซีนโควิด 19 ในแต่ละเดือน ซึ่งมี 3 รูปแบบ คือ 1.ผ่านหมอพร้อม 2.อสม. ชักชวน และ 3.กลุ่มองค์กรรัฐและเอกชน รวบรวมพนักงานรวมถึงคนในครอบครัว ทำหนังสือถึงกรมควบคุมโรคเพื่อขอรับการสนับสนุนวัคซีน มีทั้งรูปแบบใช้สถานที่และบุคลากร สธ.ฉีดให้ หรือจัดสถานที่ที่ฉีดแล้วจ้างบุคลากรจากรพ.เอกชนมาฉีด ส่วนกรณีกลุ่มที่ลงทะเบียนหมอพร้อมไม่พอใจที่ลงทะเบียนรอคิวฉีดตามระบบแต่ถูกแซงคิวโดยกลุ่มวอล์กอิน ยืนยันการวอล์กอินจะได้ลำดับท้ายๆ หลังจากที่คนนัดหมายไม่มาตามนัด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน, คมชัดลึก, ทีวีช่อง 3, 9, springnews

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เยี่ยมสาวชาวพม่าติดเชื้อโควิด19 ที่คลอดบุตรในศูนย์แรกรับนิมิตบุตร และส่งต่อรพ.ราชวิถี โดยเยี่ยมแม่และบุตรที่รพ.ราชวิถีผ่านทางโทรศัพท์ พร้อมขอบคุณแม่ที่เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ติดเชื้อ แม่ต้องแก่ยังรับผิดชอบต่อสังคม โดยปฏิบัติตามระบบสาธารณสุข พร้อมทั้งขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอย่างหนักและทุ่มเทด้วย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, มติชน, js 100, bangkokbiznews

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลและป้องกันการติดเชื้อในรพ. และการบริหารจัดการเตียงในเขต กทม. ระบุ คณะที่ปรึกษา ศบค. เห็นชอบให้บูรณาการการบริหารจัดการเตียงผู้ป่วยโควิดในกทม. โดยให้มีจุดคัดแยกอาการผู้ติดเชื้อ 3 จุด คือ รพ.บุษราคัมดูแลกรุงเทพฯโซนเหนือ ศูนย์แรกรับ-ส่งต่อนิมิตบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ดูแลกรุงเทพฯโซนกลาง และรพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน ดูแลกรุงเทพฯโซนใต้ โดยใช้ระบบ Co Link เพิ่มความคล่องตัวบริหารจัดการเตียง เผยผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเหลืองจากแคมป์ก่อสร้างหรือนำส่งรพ.บุษราคัมเพิ่ม ส่วนรพ.มงกุฎวัฒนะเตรียมเปิดเตียงสีเหลืองเข้มและสีแดงรองรับผู้ติดเชื้อกลุ่มเรือนจำ คาดเปิดรับได้พรั่งนี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, มติชน, ผจก.รายวัน, โพสต์ทูเดย์, ประชาชาติธุรกิจ

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย ขณะนี้ในกทม.พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน 30 จุด สธ.จึงร่วมกับสำนักอนามัย กทม. ดำเนินมาตรการทางสาธารณสุข 3 ด้าน เพื่อจำกัดวงการแพร่ระบาด ได้แก่ 1.ค้นหาในจุดที่มีการระบาดใหญ่ๆ ติดตามผู้สัมผัสให้อยู่ในความควบคุม รวมถึงตรวจเชื้อในกลุ่มที่มีความเสี่ยงเป็นระยะ 2.มาตรการส่วนบุคคล และ 3.มาตรการองค์กร เจ้าของแคมป์คนงานต้องเข้มงวด บังคับกวดขันมาตรการ DMHTT นอกจากนี้ จะสนับสนุนวัคซีนโควิด 19 ให้ กทม. เร่งฉีดให้ได้ 70 % หรือประมาณ 5 ล้านคน ภายใน 2 เดือน เริ่มมี.ย.นี้ เพื่อควบคุมการระบาด สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ พร้อมกับการฉีดต่างจังหวัดควบคู่กันไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot

-นพ.วิฑูรย์ ตำนานวิบูลย์ ผอ.อภ. กล่าวว่า วัคซีนซิโนแวคจากจีนที่เข้ามาถึงไทยวันที่ 6 พ.ค. 1 ล้านโดส ผ่านการตรวจคุณภาพมาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และทางการจีนได้ส่งเอกสารประกอบแล้ว จึงมีการกระจายตามแผนของกรมควบคุมโรค โดยทยอยส่งเมื่อ 14 พ.ค.ที่ผ่านมา สำหรับวัคซีนซิโนแวคอีก 5 แสนโดส ที่ประเทศจีนสนับสนุน เข้ามาเมื่อ 14 พ.ค. อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และรอเอกสารประกอบจากทางการจีน คาดว่าใช้เวลา 1 สัปดาห์ น่าจะกระจายได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot, ไอเอ็นเอ็น, ทีวีช่อง NBT

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณี ศบค. ประกาศผ่อนคลามาตรการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ร้านอาหารสามารถนั่งกินในร้านได้ไม่เกิน 25% และไม่เกิน 21.00 น. ว่า ร้านอาหารต้องกำหนดมาตรการอย่างเคร่งครัดในบางเรื่อง และต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการเข้าใจ เช่น การงดการพูดคุย ถอดหน้ากากแค่ในช่วงที่กินเท่านั้น การจัดโต๊ะโดยเว้นระยะไม่ให้เผชิญหน้ากัน หรือการทำความสะอาดเพื่อลดการสัมผัสหรือลดการติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์ mcot

-เลขาธิการ สปสช. เผย กรณีผู้ป่วยโควิด 19 จุกรพ.เอกชนเรียกเก็บเงินค่ารักษา 5 แสนบาท เกิดจากเข้าใจผิดว่าผู้ป่วยปฏิเสธการรักษาตามสิทธิ จากรพ.แห่งแรก หลังสปสช.ประสานชี้แจง รพ.พร้อมคืนเงินให้ผู้ป่วย และเรียกเก็บค่ารักษาตามหลักเกณฑ์มาที่ สปสช. ประชาชนที่มีข้อสงสัยหรือถูกเรียกเก็บเงิน สามารถร้องเรียนที่สายด่วน สปสช. 1330 กด 12 หรือสายด่วนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1426

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

-การจองฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง 17 วัน มี 6,389,930 ราย แบ่งเป็น ในกทม. 715,446 ราย และต่างจังหวัด

5,674,484 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นพ.วศิน โพธิ์พฤกษ์ ผอ.รพ.ทัพทัน พร้อมคณะ เข้าแจ้งความอสม.ที่เป็นผู้ป่วยโควิดปกปิดข้อมูลใหม่ไลน์ในวันที่เข้ารับการรักษา ทำให้รพ.ต้องปิดให้บริการห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินชั่วคราว 3 วัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thestandard

-คำแนะนำการวางแผนฉีดวัคซีนให้หัตถ์ใหญ่ กับวัคซีนโควิด 19 หลักการมี 2 ข้อ คือ 1.ต้องฉีดห่างกันอย่างน้อย 2-4 สัปดาห์ 2.ไม่ต้องรอให้ฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบ 2 เข็ม สามารถฉีดวัคซีนให้หัตถ์ใหญ่ระหว่างรอวัคซีนโควิดเข็มสองได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผจก.รายวัน, กรุงเทพธุรกิจ,ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, newtv, thaigov, thestandard, js100, thailandplus, thebangkokinsight)

-ปลัด กทม. เผย ศบค.เห็นชอบให้ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กทม. เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการเตียงผู้ป่วยโควิด 19 ในกทม. โดยมีการประชุมกำหนดแนวทางการทำงานของศูนย์ฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการแพทย์ สมาคมรพ.เอกชน UHOSNET รพ.เหล่าทัพ สปคม. สำนักอนามัย สำนักเทศกิจ และสำนักงานเขต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

-นพ.เหรียญทอง เปิดภาพรพ.สนามพลังแผ่นดิน มีไอซียูสนาม 48 เตียง มีห้องผ่าตัดเป็นแห่งแรกของรพ.สนาม และยังเป็นห้องความดันลบด้วย พร้อมรับผู้ป่วยค่านี้

-รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิด Call Center ศูนย์ลงทะเบียนรับวัคซีน COVID-19 ธรรมศาสตร์ รังสิต สำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนระบบหมอพร้อมไม่ได้ ทางโทรศัพท์ 020880400 (30 คู่สาย) โดยอาสาสมัครของธรรมศาสตร์ เปิดให้บริการตั้งแต่ 14 พ.ค. 2564 วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.30-18.00 น. จนถึงสิ้นปี 2564 และให้บริการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์รับวัคซีน COVID-19 ธรรมศาสตร์ รังสิต โดย 1.กลุ่มบุคคลอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือกลุ่มที่มีโรคประจำตัว 7 โรค 2.กลุ่มบุคคลที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป มีเลขประจำตัวผู้ป่วยรพ.ธรรมศาสตร์ หรือเป็นบุคลากรของม.ธรรมศาสตร์ เริ่มจองคิวรับวัคซีนได้ตั้งแต่ 17 พ.ค.เป็นต้นไป 3.กลุ่มบุคคลอายุ 50 ปีขึ้นไป ที่มีภูมิลำเนาตามบัตรประชาชนอยู่ใน จ.ปทุมธานี หรืออยู่ในโซนเหนือของกทม. ซึ่งธรรมศาสตร์รับผิดชอบ รับวัคซีนได้ตั้งแต่ 24 พ.ค.เป็นต้นไป

-เบิร์ด ธงไชย นักร้องดัง เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 และขอให้คนไทยทุกคนพร้อมใจฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ทำหน้าที่คนไทย ช่วยชาติสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

-น.ส.ณัฐยา บุญภักดี ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สสส. เผย การระบาดระลอกนี้พบเด็กเล็กและเด็กโตติดเชื้อจากคนในครอบครัวจำนวนมาก ช่วงอายุเด็กที่มีความเสี่ยงติดเชื้อมากที่สุด คือ ต่ำกว่า 1 ปี ซึ่งทางการแพทย์ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในเด็ก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-จ.พิษณุโลก จัดทำแอปฯ “พิดโลกพร้อม” เป็นทางเลือกให้ประชาชนที่ไม่สามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 ผ่านไลน์และแอปฯ หมอพร้อม ได้ โดยข้อมูลจะเชื่อมต่อกับหมอพร้อม สามารถดาวน์โหลดแอปฯ “พิดโลกพร้อม” ได้ที่เพจสจ.พิษณุโลก โดยขณะนี้พิษณุโลกมียอดการจองวัคซีนแล้ว 35,404 คน

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ

อันตรายจากน้ำยาทาเล็บ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (สยามรัฐ, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, springnews, kapook, amarintv, thailandplus, mcot, thansettakij, thairath)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย สีทาเล็บที่มีการแพ้บ่อยคือ สีแดง โดยสารเคมีที่พบการแพ้บ่อยที่สุดคือ โทซิลลาไมด์ พอร์มาดีไฮด์ เลซิน เบนโซพรีโธน ไดบิลทิลทาลเลตพอร์มาดีไฮด์ ส่วนการต่อเล็บแบบอะคริลิก มักแพ้สารประกอบของกาว cyanoacrylate ขั้นตอนการรองพื้นและการเคลือบเล็บ สารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้บ่อยคือ methacrylate ส่วนการทำสีเจล มีสาร methacrylate ก่อภูมิแพ้เช่นเดียวกับการต่อเล็บอะคริลิก อาการแพ้สังเกตได้หลังจากทาเล็บ 1 - 2 วัน รอบเล็บจะบวม แดง คัน ชาที่ปลายนิ้ว รวมถึงบริเวณที่เล็บไปสัมผัส การป้องกันโดย หลีกเลี่ยงการทำสีที่แพ้ เลื่อน้ำยาทาเล็บปลอดสารเคมี ส่วนการรักษาให้หายที่มีส่วนผสมสเตียรอยด์ เคลือบผิวด้วยครีมบำรุงเพื่อปกป้องชั้นผิวจากการสัมผัสสารเคมี และทดสอบผื่นแพ้สัมผัสโดยแพทย์ผิวหนัง

ทำบริหารเสริมความแข็งแรงปอด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (springnews, ChiangmaiNews, thailandplus, thansettakij)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำวิธีฝึกเสริมความแข็งแรงปอด 6 ท่า 1.พุงป่อง นั่งตัวตรง วางมือทั้งสองข้างที่หน้าท้อง หายใจเข้าท้องป่อง แต่อกไม่ขยาย หายใจออกท้องแฟบ 2.อกนึ่ง นั่งตัวตรงวางมือซ้ายบริเวณหน้าอก มือขวาวางบริเวณใต้ลิ้นปี่ หายใจเข้าท้องป่อง แต่อกไม่ขยาย หายใจออกท้องแฟบ 3.ขยับซี่โครง นั่งตัวตรง มือทั้งสองข้างวางบริเวณชายโครงด้านข้าง หายใจเข้าทางจมูกให้ซี่โครงบานออก หายใจออกช้า ๆ ทางปากให้ซี่โครงหุบลง 4.ชูมือ ยืดอก หายใจเข้าทางจมูกพร้อมยกแขนทั้งสองข้างขึ้นด้านหน้า และหายใจออกทางปากยาว ๆ พร้อมผ่อนแขนลง 5.กางปีก ขยายปอด ยกแขนขึ้นประสานกันด้านหน้า หายใจเข้าทางจมูก พร้อมกางแขนออกด้านข้างทั้งสองข้าง และหายใจออกทางปากยาว ๆ กลับสู่ท่าเดิม 6.ยืดสะบัก ขยับศอก มือทั้งสองข้างประสานท้ายทอยหายใจเข้าทางจมูก พร้อมกางข้อศอกออก และหายใจออกทางปากยาว ๆ พร้อมกับหุบศอกและโค้งหลัง แต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 5 วินาที ทำ 10 ครั้งต่อรอบ 3-5 รอบ พัก 30-60 วินาที ระหว่างรอบ

วันป้องกันการจมน้ำโลก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (ผจก., thailandplus)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย สมัชชาสหประชาชาติเรียกร้องนานาชาติแก้ปัญหาการจมน้ำทั่วโลก โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 193 ประเทศรัฐสมาชิก ที่ให้การรับรองข้อมติของสหประชาชาติซึ่งกำหนดให้ 25 ก.ค.ของทุกปี เป็นวันป้องกันการจมน้ำโลก สำหรับประเทศไทย ภาศิเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินมาตรการต่างๆ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องกว่า 15 ปี เช่น การให้ความรู้ในสถานบริการสาธารณสุข จัดทำหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด กำหนดให้เสาร์แรกของเดือนมิ.ค. เป็นวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ และจัดกิจกรรมรณรงค์ทุกปี กำหนดกลยุทธ์การสร้างทีมผู้ก่อการดีใช้ชุมชนเป็นฐานป้องกันการจมน้ำ บูรณาการการป้องกันการจมน้ำอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของสธ. สนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศ ทำให้การเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กไทยลดลงถึงร้อยละ 64.6